

6 สถาบัน ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานการศึกษา จัดตั้งที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา

6 สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันการพลศึกษา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง จัดตั้ง "ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา" เป็นครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามากกว่า 20 ปี และขยายผลต่อยอดไปในทุกระดับการศึกษา

โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา (Consortium of Sports Science and Physical Education Deans) ระหว่างคณบดีของ 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันการพลศึกษา โดยการจัดตั้งที่ประชุมแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และเป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สิริพร ศศิมนทกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมนทกุล ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา กล่าวว่า การรวมกลุ่มของสถาบันที่จัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง 6 สถาบัน เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีการขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ทั้งในด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไป ซึ่งภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือ การผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความรู้ในสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างถ่องแท้ และนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์กิจกรรมและงานวิจัยเพื่อหน่วยงานและชุมชนส่วนรวมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กิจกรรมแรกที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา จัดขึ้น ก็คือ **การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Sports and Exercise Science 2009** ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2552 ณ The Twin Tower Hotel ซึ่งมี รศ.ดร.สุพิตร สมาहित เป็นประธาน คณะกรรมการจัดการประชุม ฯ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เช่น **Perfect Golf Swing** ว่าด้วยเทคนิคการสวิง การฝึกร่างกายและกล้ามเนื้อ การใช้หลักการทางจิตวิทยาและหลักอากาศพลศาสตร์ของลูกกอล์ฟ , การสลายไขมันและการควบคุมน้ำหนักในบุคคลวัยต่าง ๆ , การจัดการการกีฬาว่าด้วยกลยุทธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ และการประเมินประสิทธิภาพของผู้อุปถัมภ์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามการเข้าร่วมประชุม ได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02- 942-7330 อนึ่ง กิจกรรมต่อไปของที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ก็คือ การพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการจัดทำพระราชบัญญัติวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา